



# สำเนาฉบับ

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ โทร. ๐-๓๖๘๑-๓๔๙๕  
ที่ สท ๐๐๐๘/ ๖.๒๔๓๓ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งแผนการพัฒนาบุคลากรผู้ได้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) รอบที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์/ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ

ตามที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ได้บังคับบัญชา รอบที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีการพัฒนาตนเอง ด้วยวิธีการศึกษาทเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ HRB : e-Learning ของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ตามแผนการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา รายบุคคล (IDP) ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี นั้น

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี จึงขอแจ้งรายชื่อและหัวข้อที่ต้องการพัฒนา ฯ ตามแผนการพัฒนา ผู้ได้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) รอบการประเมินที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อแจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อตามโครงการดังกล่าวฯ ได้ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนดระหว่างเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตาม กำหนดการ และรายชื่อแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อเข้ารับการพัฒนาตามกำหนด

(นายธนยศ นงบาง)  
ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี

สิงภาพ  
1 ททท  
๑๐๓๕  
1  
25 เม.ย. 66

๑. อ.อาร์ทบุรี  
25

ศททท ๒๕๓๓๑๓  
๒๕ เม.ย. ๖๖  
๐.๓๖๖ + 1๕๐๖

นาย  
27/4/66

๒๒  
1

๒๔ เม.ย. 2566

รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ (IDP) รอบที่ ๒/๒๕๖๖

โดยวิธีการพัฒนาตนเอง ด้วยวิธีการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ HRD:e-Learning ของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ข้าราชการ/พนักงานฯ	หัวข้อที่ต้องการพัฒนา
๑	นายณรินทร์ สุขทอง	ปลัดอำเภอพรหมบุรี	ข้าราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
๒	นางสาวอัมพา รอดระรัง	ปลัดอำเภออำเภอบางระจัน	ข้าราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
๓	นายจตุรงค์ เทลจ้อย	ปลัดอำเภออำเภอบางระจัน	ข้าราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
๔	นายชาญชัย ไชยวงศ์	ปลัดอำเภออำเภออินทร์บุรี	ข้าราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
๕	นางสาวนพพร ภารรา	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
๖	นางสาวนงลักษณ์ ยอดเงิน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
๗	นางสาวนิตยา กุลวงศ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
๘	นายพงศ์กร อานมณี	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
๙	นางอัญชลี เจริญสุข	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
๑๐	นางสาวอมรรรัตน์ อ่อนสาอางค์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
๑๑	นางสาวจุฑารัตน์ บุญมากบุญสิทธิ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
๑๒	นายฉันทน์ วงษ์สุน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
๑๓	นายอุเทน เอี่ยมกลั่น	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
๑๔	นายสุราษฎร์ วงษ์บุญรอด	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
	รวม ๑๔ ราย			